



ที่ ศธ ๐๔๑๗๒/๒๕๐๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลำภู เขต ๑
ถนนหนองบัวลำภู - เลย นภ ๓๙๐๐๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คู่มือ OBEC AWARDS เล่ม ๒ จำนวน ๑ เล่ม
๒. คู่มือ OBEC AWARDS เล่ม ๒ เพิ่มเติม หน้า ๒๘๖ - หน้า ๓๑๑ จำนวน ๑ เล่ม

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกตำแหน่งสายงานสำหรับผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จ
เป็นที่ประจักษ์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการและบุคคลทั่วไป รวมทั้งสร้างแรงจูงใจ
ในการพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพและเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนได้รับทราบ จึงได้จัดโครงการประกวดรางวัล
หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงให้สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ คัดกรองตัวแทนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในระดับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดเตรียมการประกวดในระดับภูมิภาคต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ จึงให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครู
และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนนี้ทราบ หากประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ ส่งแบบประเมินคุณสมบัติ
เบื้องต้น จำนวน ๔ ฉบับ และแบบประเมินผลงาน จำนวน ๔ ฉบับ และเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับตัวชี้วัดในแบบประเมิน(ความยาวไม่เกิน ๕๐ หน้านับรวมถึงภาคผนวก) จำนวน ๔ เล่ม ถึงงานพัฒนาบุคลากร
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ภายในวันที่ ๒๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ หากเลยกำหนดถือว่าไม่ประสงค์เสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือก

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญธรรม บรรเทาพิษ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร. ๐ ๔๒๓๖ ๐๗๖๔

โทรสาร. ๐ ๔๒๓๖ ๐๖๖๐